



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๙๐

ที่ นว ๑๑๓๓/-

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

เรื่องเดิม

ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Google Form ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ได้จัดทำรายงานการกำกับ ติดตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ผ่านระบบ Google Form ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีมาตรการและผลการกำกับติดตาม ดังนี้

(๑) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและแนว ปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

(๒) แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงานให้บุคลากรทุกคนในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้ารับทราบ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

(๓) นำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและ คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

(๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบการร้องเรียนปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อพิจารณา

พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเห็นควรรายงาน การกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ผ่านระบบ Google Form ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ และนำรายงานดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้า

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟ้าต่อไป

(นางพัชรนันท์ วงษ์พิมพ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ขอ/อนุญาต

(นางนิภาพร เชลงวิทย์)

สาธารณสุขอำเภอตากฟ้า